

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	สยามรัฐ		
Date :	22 ก.ค. 2550	Page :	7
		No :	50033370

ทปอ.ขอฉันทัดคะแนนขั้นต่ำ

■ ก่อนฟื้นธงเกณฑ์ '52/มอบสกอ.แจงนอกระบบ

● ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงเรื่องการคัดเลือก



รศ.ดร.วันชัย

บุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ "แอดมิชชัน" ประจำปีการศึกษา 2552 แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ เนื่องจากจากระบบแอดมิชชัน เพิ่งดำเนินการครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 จึงเห็นควรให้รอดูผลการดำเนินการของปี 2550 นี้ก่อนว่าจะมีอุปสรรคอีกหรือไม่ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงสัดส่วน และองค์ประกอบสำหรับใช้ในปี 2550 ต่อไป

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อไป ทั้งนี้ได้แต่งตั้งให้ รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เป็นประธานคณะทำงานศึกษาระบบแอดมิชชันคนใหม่ และมอบหมายให้ไปจัดตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลทั้งหมด พร้อมให้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เช่น ความเหลื่อมล้ำของการให้ GPAX เป็นอย่างไร ควรใช้สัดส่วน GPAX ก็เปอร์เซ็นต์ ควรจัดทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หรือไม่ และถ้าจัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) เพียงอย่างเดียว เหมือนการสอบเอนทรานซ์จะเป็นอย่างไร ฯลฯ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนก่อนประกาศเกณฑ์แอดมิชชันปี 2552 ในเดือนพ.ค.นี้ นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายกันมาก เกี่ยวกับการเพิ่มสัดส่วนผลการเรียนเฉลี่ย ม.ปลาย (GPAX) ซึ่งหากมีการเพิ่มจริงก็ควรต้องมีหลักฐานจากโรงเรียนที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อไม่ให้เกิดความ

กลางแคลงใจ สำหรับสัดส่วนและองค์ประกอบแอดมิชชันในปี 2550-2551 นั้นจะยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมคือ GPAX 10%, ผลการเรียนรายกลุ่มสาระวิชา (GPA) 20%, O-NET 35-70%, และ A-NET 0-35% และการคัดเลือกในปี 2550 ทปอ.จะกำชับให้ทุกฝ่ายดำเนินการด้วยความเรียบร้อย และรอบคอบมากที่สุด โดยหวังว่าจะไม่เกิดปัญหาเช่นปีที่ผ่านมา "ประธาน ทปอ.กล่าว

สำหรับปัญหามหาวิทยาลัยนอกระบบ นั้น รศ.ดร.วันชัย กล่าวไว้ ได้มีการหารือเช่นกัน โดย ทปอ.ยืนยันว่า การออกนอกระบบเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละแห่ง ไม่มีการบังคับ ซึ่งขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม จากนั้นจะเสนอข้อสรุปมายัง ทปอ.เพื่อนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งศูนย์กลางทำความเข้าใจและชี้แจงต่อสาธารณชนต่อไป